

รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจลงทุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุดรธานี

สำเร็จ นนทรี และคณะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี กับข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชี

วิธีดำเนินการวิจัย



กลุ่มตัวอย่าง

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 396 คน
(จากประชากรทั้งสิ้น 35,997 คน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

- สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
- สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการวิจัย

- รูปแบบการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (13 ประเด็น) มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร โดยประเด็น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ 2) ย่อหน้ามีความเหมาะสม ไม่ยาวเกินไป 3) ความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ

ผลการวิจัย(ต่อ)



- ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนเงินลงทุนประเภทเกษตรกรรม ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำนวนเงินลงทุน/มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ มีความรู้หรือความเข้าใจในรายงานของผู้สอบบัญชีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05



ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานสหกรณ์หรือผู้จัดทำรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์

หากมีการนำไปใช้ประโยชน์จะช่วยให้ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพนำเสนอข้อมูล ให้รายงานมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เน้นภาษาที่ไม่เป็นเชิงวิชาการมากจนเกินไป และจะดำเนินการสรุปงบการเงินได้ภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจนได้ใจความ ไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะทางบัญชีมากเกินไป โดยมีการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นด้วยกราฟ/ตาราง และรูปภาพอันจะก่อให้เกิดความสนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้ให้ก่อประโยชน์กับสหกรณ์ได้อย่างเต็มที่

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งการให้สหกรณ์ ได้รับทราบผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้งจุดอ่อนและแนวทางแก้ไข ดังนั้นหากรูปแบบรายงานมีความน่าสนใจนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ก็จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีกับสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็นผลงานในเชิงประจักษ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

การกำหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นั้น นอกจากเนื้อหาจะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำรายงานแล้ว รูปแบบของรายงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงรูปแบบของรายงานด้วย เช่น ข้อมูลในรายงานควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ควรนำเสนอรายงานแบบสรุป กระชับ และได้ใจความ มีความชัดเจนให้เห็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเขียนรายงานหรือบทความต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลงานเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่าย บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเขียน หรือใช้เพื่อนำไปศึกษาต่อยอดเป็นผลงานวิชาการอื่น ๆ ต่อไป



QR Code
บทความวิจัย